

ตำนาน

พระราชาวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีนี้อีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ในภาคเช้า ข้าพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า การจะปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จและความเจริญเป็นเกียรติแก่ตนนั้น บัณฑิตจะต้องอาศัยคุณสมบัติที่ดีในตนเองควบคู่กับวิธีทำงานที่แยบคายมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส่งเสริม และได้พูดถึงคุณสมบัติข้อแรกของบุคคล คือ การมีความรู้ดี ว่าลักษณะของความรู้ที่จะไปใช้สร้างสรรคงาน ว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องชัดเจน ชำนาญกว้างขวางเพียงพอ และต้องพัฒนาก้าวหน้าทันการทันสมัยด้วย ภาคบ่ายนี้ จะพูดถึงเรื่องความรู้เพิ่มเติมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

วิชาความรู้ที่แต่ละคนเรียนสำเร็จตามหลักสูตรต่างๆ นั้น ถึงจะเป็นวิชาระดับสูง แต่ก็ยังจำกั้อยู่มาก ไม่กว้างขวางพอที่จะนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวได้ ผู้มีความรู้ดีพอจะนำไปใช้ประกอบการได้แท้จริงนั้น นอกจากจะต้องรู้วิชาเฉพาะที่ศึกษามาจากมหาวิทยาลัยอย่างแน่นหนาแล้ว ยังจะต้องมีความรู้อย่างอื่นๆ ที่มีประโยชน์เป็นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย เพราะวิชาการทั้งหลายมีส่วนเกี่ยวเนื่องถึงกันและเกี่ยวคู่อาศัยกันเกือบทุกอย่าง หากบัณฑิตมีความรู้ไม่แน่นหนาและคับแคบ จะไม่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสมบูรณ์ตามความประสงค์ได้ ดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งทางลึกคือทางด้านวิชาเฉพาะ และทางกว้างคือทางด้านความรู้ทั่วไป

อีกประการหนึ่ง วิธีแสวงหาความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องทราบและต้องทำให้ถูก มิฉะนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์จากความรู้ที่แสวงหามา ผู้ใฝ่ศึกษาควรเปิดตาเปิดใจกว้างขวางเพื่อเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เมื่อจะเรียนรู้เรื่องใด ต้องเอาใจใส่ติดตามเรื่องนั้นอย่างจริงจัง เบื้องต้นต้องพยายามจับเค้าโครงส่วนรวมของเรื่องให้ได้ก่อน แล้วจึงพึงพิจารณาลงไปรายละเอียดทีละส่วนทีละตอน ให้เห็นประเด็นเห็นส่วนที่เป็นเหตุ ส่วนที่เป็นผล เห็นลำดับความเกี่ยวเนื่องของเหตุและผลนั้นโดยตลอด จนเข้าใจชัดเจนและสามารถสรุปลงเป็นหลักการหรือกฎเกณฑ์ได้ ถึงขั้นนี้ก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องแน่ชัด ที่เป็นปัญญา นำไปใช้วินิจฉัยปัญหาและใช้ประกอบการงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ท่านทั้งหลายผู้ปรารถนาความเจริญมั่นคงในงาน จึงควรเร่งรีบปฏิบัติ ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ดี ตามความหมายที่ได้อธิบายนี้

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จ ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทุกๆ ประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดิ์จงทั่วกัน